

ĐHQGHN CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THEO CHUẨN QUỐC TẾ



NGÀY 17/12/2024, TẠI HÒA LẠC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (ĐHQGHN) ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 TRONG TOÀN ĐHQGHN.

AN BÌNH

Trong bối cảnh vận động không ngừng của đất nước và dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế, giáo dục Việt Nam, đặc biệt là giáo dục đại học, cũng phải có những đổi mới liên tục để kịp thời đáp ứng các yêu cầu kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước. Điều đó đòi hỏi công tác quản lý và đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN nói riêng và cả nước nói chung cũng phải đổi mới không ngừng để phù hợp với những phát triển về nhận thức và các đổi mới trong hoạt động giáo dục.

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2024 là diễn đàn để các nhà quản lý, cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng cùng chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong năm 2024 và cùng nhau chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, kiến nghị các chính sách phù hợp với thực trạng đơn vị để có giải pháp hữu ích phát triển bền vững trong toàn ĐHQGHN trong năm tới.

Báo cáo tại Hội nghị, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Nghiêm Xuân Huy cho biết: Năm 2024 là một năm sôi động của ĐHQGHN trong công tác đảm bảo chất lượng và xếp hạng đại học. ĐHQGHN đã thực hiện KĐCL 22 CTĐT, trong đó 7/22 CTĐT (tỷ lệ 32,8%) là KĐCL theo bộ tiêu chuẩn KĐCL quốc tế. Tính đến năm 2024, ĐHQGHN đã thực hiện KĐCL 91% CTĐT đại học đủ điều kiện

đảm bảo chất lượng, trong đó 54,5% CTĐT được KĐCL theo các tiêu chuẩn quốc tế. Những kết quả trên không chỉ củng cố vị thế của ĐHQGHN trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam mà còn thể hiện sự nỗ lực nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nhằm đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác xếp hạng đại học đạt 100% đơn vị có kế hoạch chi tiết và triển khai kết nối đối tác học giả và nhà tuyển dụng; duy trì và củng cố thứ hạng của ĐHQGHN trong top 900 của bảng xếp hạng QS WUR 2025; điều phối để ĐHQGHN có vị trí số 1 Việt Nam và duy trì vị trí trong top 700 thế giới trong xếp hạng Webometrics năm 2024; gia tăng 04 lĩnh vực mới được xếp hạng trong các BXH quốc tế; tham gia xếp hạng theo 9 mục tiêu phát triển bền vững; duy trì thể hiện được ảnh hưởng cao trong cộng đồng học giả và tuyển dụng là những kết quả cơ bản mà ĐHQGHN đã đạt được trong năm 2024.

Năm 2024, ĐHQGHN lần đầu tiên chủ động gửi dữ liệu và minh chứng tham gia xếp hạng QS Sustainability và đã được xếp hạng thứ 325 thế giới trong tổng số 1751 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, trong đó tiêu chí về Quản trị đại học của ĐHQGHN được xếp hạng cao nhất trong các tiêu chí với vị trí 204 thế giới.

Trong năm 2025, Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục cho biết sẽ chú tập trung các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa công tác đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN mang tính hệ thống và có chiều sâu hơn trong toàn ĐHQGHN.

Đẩy mạnh công tác tập huấn nâng cao năng lực quản trị chất lượng cho cán bộ lãnh đạo và quản lý trong ĐHQGHN; Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Bảo đảm chất lượng của các đơn vị; Tiếp tục gia tăng số lượng các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng; Triển khai đề án gắn kết với học giả và

nhà tuyển dụng trong toàn ĐHQGHN; Thúc đẩy xếp hạng theo lĩnh vực của ĐHQGHN và đẩy mạnh kết nối đối tác với hoạt động của ĐHQGHN; Vận hành và quản trị hệ thống LMS (Xây dựng văn bản phân cấp quản lý, vận hành VNU LMS; Nâng cấp phần mềm VNU LMS); Đa dạng hóa các hoạt động chuyên môn của Kênh Chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp. Ngoài ra, Viện sẽ tập trung triển khai xây dựng mô hình Đào tạo trực tuyến các môn chung cho các đơn vị thuộc ĐHQGHN; Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, điều hành về đào tạo trực tuyến tại ĐHQGHN; Tiếp triển khai đào tạo trực tuyến học phần Nhà nước và pháp luật đại cương và học phần Tiếng Anh B1; ...

Tại hội nghị các đại biểu cũng nghe tham luận chia sẻ bài học kinh nghiệm và giải pháp trong công tác kiểm định của ĐHQGHN trong thời gian tới "thực hành xuất sắc và định hướng chiến lược công tác đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học: kinh nghiệm và bài học cho ĐHQGHN" của Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo Chất lượng ĐHQGHN, GS.TS Mai Trọng Nhuận; Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Ngày hội chất lượng của Trường Đại học Ngoại ngữ - một trong những đơn vị tiên phong trong công tác đảm bảo chất lượng.

Đồng thời, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến về các vướng mắc trong công tác kiểm định mà đơn vị gặp phải để cùng tháo gỡ nhằm góp phần thúc đẩy công tác kiểm định của ĐHQGHN được đẩy nhanh và thực chất hơn trong thời gian tới.

Tổng kết hội nghị, PGS.TS Đào Thanh Trường – Phó Giám đốc ĐHQGHN đánh giá cao công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Giám đốc nhấn mạnh, với việc ĐHQGHN được xếp hạng vị trí 325 trên bảng xếp hạng QS, đã khẳng định vị thế thương hiệu ĐHQGHN trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện được trách nhiệm quốc gia và từng bước thực hiện theo chỉ đạo của BCH Trung ương tại Nghị quyết Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 09/7/2024 của Chính phủ đưa ĐHQGHN vào top



500 các đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong ĐHQGHN thực hiện một số giải pháp nhằm hướng các hoạt động ĐBCL tại ĐHQGHN đi vào thực chất và bền vững.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc cũng chỉ đạo các đơn vị cần xem xét rà soát cơ cấu và tái cấu trúc ngành đào tạo theo tinh thần Nghị Quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, hướng tới thực hiện việc KĐCL một cách tiết kiệm và hiệu quả; Cần quan tâm đến công tác hậu kiểm định và cải tiến chất lượng như một đặc điểm quan trọng trong văn hóa chất lượng của mỗi đơn vị; Văn phòng và các Ban chức năng cần bám sát định hướng quản lý các hoạt động theo KPIs của ĐHQGHN, phối hợp với Viện Đảm bảo chất lượng xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng các mảng hoạt động theo tiếp cận đảm bảo chất lượng. Phó Giám đốc nhấn mạnh, mỗi cán bộ, bộ phận làm công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị là một mắt xích tạo nên tính hệ thống vững chắc cho công tác đảm bảo chất lượng có. Mỗi cán bộ cần nâng cao tính chủ động, tính trách nhiệm để công tác đảm bảo chất lượng luôn thể hiện tinh thần tiên phong và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Phó Giám đốc ĐHQGHN đề nghị, Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục mở rộng hình thức đào tạo trực tuyến theo hướng không chỉ ứng dụng tại ĐHQGHN mà còn cung cấp dịch vụ này tới các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước; tiếp thu nghiên cứu triển khai công tác đảm bảo chất lượng theo tiếp cận quốc tế hóa với lộ trình cụ thể; duy trì sự phối hợp nhịp nhàng, hệ thống trong công tác đảm bảo chất lượng giữa các bên liên quan trong toàn ĐHQGHN.

Phó Giám đốc ĐHQGHN tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác Đảm bảo chất lượng tại ĐHQGHN sẽ ngày càng được khẳng định và phát triển.